

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND xã

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ đề ra trong tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2021 như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2021

1. Lĩnh vực kinh tế

a) Nông nghiệp và PTNT: Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Hè Thu 2021 đặc biệt là trên cây lúa. Trong tháng sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện, hai HTX đã kịp thời thông báo để bà con nhân dân phun phòng trừ kịp thời. Hiện nay, cây lúa đã trở bông hoàn toàn. Cây màu và các cây công nghiệp khác phát triển tốt. Mô hình trồng ngô hữu cơ diện tích 2,8 ha phát triển tốt. Triển khai, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên hỗ trợ kinh phí diện tích lúa vụ Hè Thu bị thiệt hại do đất bị nhiễm phèn với tổng diện tích là 2,7 ha

Chỉ đạo 2 HTX nông nghiệp tổ chức sơ kết công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ 6 tháng đầu năm 2021, qua đó HTX nông nghiệp Phú Hoà đã tổ chức sơ kết, đánh giá.

Phối hợp với Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc lạc hữu cơ và kỹ thuật ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm sinh học cho 150 hộ dân.

Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ổn định. Đã kiện toàn lại Ban chăn nuôi thú y của xã. Liên kết với Tập đoàn Quế Lâm đã bàn giao lợn cho hộ ông Ngô Ngọc Lưu để chăn nuôi liên kết theo hướng hữu cơ có sử dụng đệm lót sinh học với số lượng 05 lợn giống và 40 lợn thịt.

Tình hình nuôi cá lồng bè và cá ao hồ ổn định, thường xuyên thông báo, tuyên truyền để người dân thực hiện một số biện pháp bảo vệ cá lồng bè và cá ao hồ trong mùa nắng nóng.

b) Về xây dựng Nông thôn mới:

Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiến hành khảo sát 7 hộ đăng ký tham gia vườn mẫu trong năm 2021, qua đó cả 7 vườn đều đạt tiêu chí theo yêu cầu.

Đã thông qua dự án Ứng dụng công nghệ nhân giống dịch thể sản xuất giống nấm, nuôi trồng, sơ chế và bảo quản nấm dược liệu Linh chi tại hộ ông Nguyễn Cho. Trong tháng 7 đã khởi công xây dựng Nhà văn hoá thôn Bắc Vọng Đông.

Phối hợp Hội Phụ nữ huyện, hội phụ nữ xã triển khai mô hình “Ngô xanh” tại thôn Hà Càng, hiện nay cơ bản đã xong phần công.

***Phong trào ngày CNX** Trong tháng 7 đã phát động đợt cao điểm ra quân phát quang dọn dẹp vệ sinh trên toàn địa bàn xã vào ngày Chủ nhật 18/7. Qua đó các thôn đã đồng loạt ra quân có hiệu quả tạo khí thế sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới nâng cao với gần 800 lượt người tham gia.

c) Quản lý đất đai - Môi trường

Phối hợp với Phòng TNMT và đơn vị tư vấn điều chỉnh loại đất theo hiện trạng bản vẽ đất xen ghép trong dân cư tại thôn: Phú Lễ, Xuân Tuy, Nghĩa Lộ và Nam Phù-Nho Lâm đồng thời lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Phối hợp tổ chức hòa giải về tranh chấp đất đai 02 trường hợp gồm ông Phạm Hồng Quang thôn Xuân Tuy và bà Nguyễn Thị Ngãi thôn Phú Lễ, kết quả hoà giải thành.

Lập hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 239 thửa đất trình cấp trên phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời nhận bàn giao 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để bàn giao cho người dân.

Phối hợp lập hồ sơ thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng Nhà làm việc của xã, giải phóng mặt bằng đường trước UBND xã.

d) Xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi và đê kè

Lập hồ sơ, thủ tục để chuẩn bị đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn xã. Trong tháng đã tiến hành bàn giao mặt bằng thi công các công trình: Xây mới tường rào Trường tiểu học số 1 (cơ sở Phú Lễ), xây mới tường rào Trường Sao Mai 1 (cơ sở Phú Lễ và Nâng cấp cải tạo chợ Quảng Phú. Đồng thời đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình nâng cấp sân vườn Trường Sao Mai 2.

Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu qua mạng đối với 02 công trình: Bộ phận một cửa hiện đại kết hợp nhà làm việc và Nâng cấp cải tạo Trường THCS Đặng Hữu Phổ.

Tiến hành cấp phát xi măng cho thôn Phú Lễ, Hà Cảng thực hiện bê tông các tuyến đường giao thông đảm bảo chất lượng đến nay đã cấp phát 160/213 tấn xi măng trong năm 2021.

Phối hợp với Chi cục thủy lợi tổ chức tuần tra việc chấp hành pháp luật về đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai trên sông Bò đoạn qua xã Quảng Phú.

Đã làm việc với 3 hộ kinh doanh dịch vụ dọc tuyến đường Tứ Phú để sắp xếp cơ sở kinh doanh đảm bảo không lấn chiếm lề đường.

e) Lĩnh vực tài chính ngân sách

- Phối hợp với công ty đấu giá hợp danh STC hoàn thành công tác đấu giá các lô bán hàng ở chợ Quảng Phú 2021-2026.

- Phối hợp quyết toán Công trình khắc phục điểm sạt lở tuyến đường ven Sông bò Qua thôn Hạ Lang

- Tiếp tục giải ngân vốn các chương trình mục tiêu , XDCB năm 2021.

- Tổng các khoản thu trong tháng là 1.426.870.000 đồng; Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.417.000.000 đ ; Thu tại xã: 9.870.000 đ trong đó: Thu phạt: 900.000đ; thu phí, lệ phí: 5.970.000đ; Thu quỹ đền ơn 3.000.000đ.

2. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

Triển khai kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2021; tổ chức lễ dâng hương và đặt vòng hoa vào ngày 26/7/2021. Làm việc với đại diện Phòng Văn hóa huyện, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện, công ty Ngọc Viễn Đông để thống nhất phương án nâng cấp hệ thống truyền thanh xã.

Trung tâm Học tập cộng đồng xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức rà soát, kiểm tra để đánh giá lại trình độ học vấn thực tế của một số công dân trên đại bàn xã. Đối với các trường đã tiến hành chỉnh trang, sửa chữa xây dựng tường rào, khuôn viên cảnh quang môi trường để chuẩn bị cho năm học mới. Hội Khuyến học xã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập”.

Tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng cường công tác giám sát, xác minh người và phương tiện về địa phương, trực tiếp nhận khai báo y tế đối với các trường hợp ngoài tỉnh đến địa phương để phòng chống dịch. Lập danh sách các đối tượng theo thứ tự ưu tiên để chuẩn bị cho việc tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch Covid-19.

Tổ chức thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7 với 233 xuất quà của Chủ tịch nước, trong đó có Mẹ VNAH 600.000đ/xuất, các đối tượng còn lại 300.000đ/xuất; Quà của lãnh đạo tỉnh và huyện 08 xuất tặng gia đình chính sách tiêu biểu, ngoài ra, UBND xã trích từ quỹ ĐODN 21 xuất quà trị giá 300.000đ/xuất thăm tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19: Tập trung chỉ đạo công tác xác minh, giám sát chặt chẽ người về địa phương, tiếp nhận khai báo y tế 149 công dân về địa phương trong đó có 17 công dân hoàn thành cách ly tập trung. Lập danh sách công dân độ tuổi 18 đến dưới 65 tuổi và các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP để chuẩn bị tiêm vắc xin đợt 2. Thành lập khu cách ly dân sự tại Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú với 11 phòng, 50 giường và 11 bạt nằm phục vụ cho công dân về cách ly.

3. Quốc phòng - An ninh và Nội chính:

a) Về Quốc phòng

Tiếp tục phối hợp tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tổ chức lực lượng trực SSCĐ đảm bảo an toàn. Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Xây dựng kế hoạch và phối hợp hệ thống chính trị các thôn rà soát nguồn SSNN, tổng hợp phân loại danh sách chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2021.

Phối hợp điều động 03 đồng chí sĩ quan dự bị giữ chức vụ chỉ huy và các đồng chí hạ sĩ quan đã sắp xếp vào các đơn vị tham gia huấn luyện phục vụ công tác diên tập KVPT huyện Quảng Điền năm 2021 theo kế hoạch của trên. Rà soát lực lượng Dân quân binh chủng phối hợp điều 17 đồng chí tham gia huấn luyện diễn tập thực binh khu vực phòng thủ huyện Quảng Điền năm 2021. Tham gia Hội thi pháp luật dân quân tự vệ tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh theo kế hoạch của trên.

b) Về An ninh

Chủ động nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình công dân trở về địa phương, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên.

Triển khai thực hiện Kế hoạch “thực hiện phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an xã, thị trấn lập thành tích chào mừng thành công bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước”.

Tổ chức thực hiện 11 lượt tuần tra, mật phục khép kín địa bàn, phòng chống các loại tội phạm, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Phát hiện và tham mưu ra quyết xử lý 03 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đề xuất tham mưu UBND huyện ra quyết định xử lý 01 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép theo thẩm quyền.

Tổ chức rà soát, lập danh sách công dân trong độ tuổi nhập ngũ phục vụ công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022. Qua rà soát có 569 công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

c) Về nội chính

- Hoàn thành công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra.

- Tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời ban hành Quyết định về việc Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Quảng Phú (công bố lần 4) đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ ISO phục vụ công tác kiểm tra đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2021 của tỉnh.

Công tác giải quyết TTHC: Trong tháng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và giải quyết 255 hồ sơ, trong đó đúng hạn 253 hồ sơ, có 02 hồ sơ quá hạn. Tổng số phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân: 255 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% tổng số hồ sơ được giải quyết.

Giải quyết hồ sơ trên phần mềm văn bản quản lý điều hành: Số văn bản giao việc: 164, trong đó: chưa thực hiện trễ hạn: 2; đã thực hiện quá hạn: 01.

II. Những tồn tại, hạn chế

Việc tổ chức triển khai thực hiện bê tông đường giao thông nông thôn tại thôn Xuân Tuỳ còn chậm, mặc dù đã đăng ký xi măng nhưng vẫn chưa thực hiện.

Tình trạng khai thác các trái phép mặc dù có giảm, xong khai thác bằng thủ công vẫn còn, việc xử lý vẫn chưa dứt điểm.

Tình trạng giải quyết thủ tục hành chính và giải quyết hồ sơ trên phần mềm văn bản quản lý điều hành vẫn còn trên hạn.

Công tác báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri một số lĩnh vực còn chậm

III. Chương trình công tác trọng tâm tháng 8

1. Lĩnh vực kinh tế

a) Về Nông nghiệp

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh đồng thời theo dõi tình hình phát triển của các loại cây trồng.

- Chỉ đạo các HTX nông nghiệp và Ban điều hành thôn đôn đốc người dân thu hoạch lúa vụ Hè Thu phần đầu hoàn thành trước ngày 30/8.

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT huyện để quy hoạch chi tiết khu vực trồng cây ăn quả tại cồn Chợ.

- Khảo sát, lập bản vẽ các hộ đăng ký tham gia vườn mẫu năm 2021 để tiến hành nghiệm thu.

- Theo dõi tình hình dịch bệnh của đàn gia súc gia cầm, theo dõi cá lồng bè. Đôn đốc, vận động người dân tiến hành gia cố lồng, bè, xuất bán cá đạt kích cỡ trước mùa mưa lũ (trước ngày 30/8) đặc biệt là cá Diêu Hồng.

b) Xây dựng nông thôn mới

Chuẩn bị các nội dung liên quan để phục vụ công tác giám sát của Huyện uỷ về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu, vườn mẫu.

Tiếp tục rà soát các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao để có giải pháp tổ chức thực hiện trong đó chú trọng việc rà soát thu nhập của người dân.

Tiếp tục làm việc với các thôn về xây dựng thôn kiểu mẫu trong đó chú trọng hai thôn Hà Cảng và Bao La-Đức Nhuận.

c) Xây dựng cơ bản, giao thông, thuỷ lợi và đê kè

- Tiếp tục theo dõi giám sát và triển khai các công trình xây dựng trên địa bàn xã đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đôn đốc các thôn khẩn trương thực hiện bê tông đường giao thông nông thôn đảm bảo

- Phối hợp với Trung tâm UDTB KHCN tỉnh triển khai dự án Ứng dụng công nghệ nhân giống dịch thể sản xuất giống nấm, nuôi trồng, sơ chế và bảo quản nấm dược liệu Linh chi tại hộ ông Nguyễn Cho, thôn Hà Cảng.

- Xây dựng kế hoạch để tổ chức lấy ý kiến di dời 03 nghĩa trang, nghĩa địa nhỏ lẻ trên địa bàn xã.

d) Về quản lý đất đai

- Phối hợp các cơ quan chuyên môn huyện lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường GPMB để xây dựng công trình đường trước UBND xã và công trình trụ sở làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã;

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường kiểm tra, xác minh các hồ sơ cấp đổi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các trường hợp có biến động về diện tích và xác minh các đơn thư liên quan về đất đai để tham mưu UBND huyện giải quyết.

- Tiếp tục phối hợp với Đơn vị tư vấn rà soát, lập hồ sơ thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt trên địa bàn xã;

e) Lĩnh vực tài chính ngân sách

- Tiếp tục đôn đốc các thôn thu nộp ngân sách năm 2021.

- Lập thủ tục giải ngân các kinh phí CTMT, XDCCB trên địa bàn xã.

- Lập các báo cáo liên quan khác cho UBND xã và các công việc chuyên môn khác của ngành

2. Về Văn hóa – Xã hội

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 02/9. Tiếp tục làm việc với các đơn vị có liên quan để tiến hành nâng cấp hệ thống đài truyền thanh xã; Làm việc với Phòng Văn hóa huyện để đề xuất phương án sơn lại miếu thờ Đặng Hữu Phổ và chỉnh trang khuôn viên.

- Công tác giáo dục: Tiến hành rà soát công tác chuẩn bị để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm học mới 2021-2022; Thực hiện công tác phổ cập năm 2021 khi có kế hoạch của ngành giáo dục.

- Công tác y tế, dân số: Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, làm tốt công tác xác minh, khai báo y tế cho các trường hợp ngoài tỉnh trở về địa phương; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và các văn bản mới của các cấp trên và của UBND xã.

- Công tác phòng chống dịch Covid-19: Tiếp tục giám sát chặt chẽ người về địa phương. Vận hành khung cách ly tại xã đảm bảo theo yêu cầu của cấp trên. Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Hội Khuyến học xã: triển khai kế hoạch vận động quỹ và trao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích trong học tập năm học 2020-2021.

- Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân xã tổ chức tập huấn kỹ năng phòng tránh đuối nước, sơ cấp cứu đuối nước; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả.

3. Cải cách hành chính

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm việc xử lý văn bản điều hành. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, trả lời ý kiến của công dân, tổ chức.

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2021.

4. Quốc phòng, An ninh, Nội chính

a) Quốc Phòng

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng trực SSCĐ bảo vệ 76 năm ngày cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), đảm bảo an toàn trên địa bàn.

- Lập hồ sơ chuyển dự bị cho các em học sinh đổ vào các trường ĐH, CĐ, và từng bước rà soát bổ sung, phân loại nguồn SSNN 2022.

- Phối hợp hệ thống chính trị các thôn rà soát nguồn SSNN, tổng hợp phân loại danh sách chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2022.

- Tham mưu kiện toàn Ban PCTT-TKCN và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Lập hợp đồng ký gửi hàng hóa, nhiên liệu, điều động phương tiện phục vụ cho công tác phòng, chống bão lụt năm 2021.

- Sắp xếp kho tàng, bảo quản, lâu chùi VKTB định kỳ.

b) An ninh-TT, ATXH

- Đẩy mạnh công tác nắm tình hình ANTT-TTXH trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện công tác tra cứu, kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa những trường thông tin còn thiếu, sai sót trùng lặp của công dân.

- Nắm chắc tình hình công dân về địa phương, thực hiện đúng quy định về tạm trú, tạm vắng.

- Triển khai thực hiện kế hoạch PCCC năm 2021, rà soát, bổ sung hồ sơ quản lý về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh có nguy cơ xảy ra cháy nổ, tham mưu thành lập đoàn liên ngành tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn.

c) Nội chính

- Giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai HĐND xã khoá XII theo đúng kế hoạch

- Tổ chức đối thoại với công dân tại khu vực HTX Phú Thuận.

- Quan tâm giải quyết các đơn thư, phản ánh, kiến nghị của người dân trên các lĩnh vực đảm bảo đúng thời gia quy định.

Trên đây là báo cáo hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND xã Quảng Phú./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Quảng Điền; (b/c)
- TV.ĐU -TT.HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Mặt trận và các đoàn thể xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Lợi